



ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เรื่อง จัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนอุดหนุนวิจัยบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามคำสั่งที่ ๔๒๒/๒๕๖๖ แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (งานวิจัยและนวัตกรรม) ได้ประชุมพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยประเภททุนอุดหนุนวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ เรื่อง รวมเป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	ชื่อเรื่องงานวิจัย	นักวิจัย	งบประมาณ
๑	ผลการจัดการเรียนรู้พลศึกษาด้วยการฝึกแบบผสมผสานที่มีต่อทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม	ผศ.คำพาง ศรีท้าวปากดี นายประพันธ์ศักดิ์ เดชศรี ว่าที่ รต.ดร.กิตติชัย แสนสุวรรณ	๓๐,๐๐๐ บาท
๒	ผลการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลควบคู่กับการฝึกจินตภาพและการฝึกควบคุมการหายใจที่มีต่อความแม่นยำในการยิงประตูบาสเกตบอล ๓ คะแนนของนักกีฬาบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม	ผศ.ศรินธร จัตขัย ผศ.สุชีลา สวัสดิ์	๓๐,๐๐๐ บาท
๓	การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนามโนภาพแห่งตนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม	ผศ.สุชีลา สวัสดิ์	๓๐,๐๐๐ บาท
๔	การพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ Active Learning ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	ดร.นิตยา ทองจันทร์ นางสาวสุกัญญา โคตุพันธ์	๓๐,๐๐๐ บาท
๕	การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างแนวคิดทางคณิตศาสตร์เชื่อมโยง สู่การวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	ดร.บุญยาพร สารมะโน	๓๐,๐๐๐ บาท
๖	สมรรถนะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม	นายณัฐชนน กองพลพรหม นายเรืองวัฒน์ ประทุมอ่อน	๓๐,๐๐๐ บาท

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม